



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
เรื่อง มาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้จัดทำมาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจงาน/ลักษณะงาน

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ได้กำหนดเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของภาครัฐ ซึ่งรัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา ก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับโดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล และพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้หลักการจัดการศึกษาให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีการกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา โดยให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมหลาย ๆ ภาค ส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ วางแผนตามนโยบายการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจงานหรือลักษณะงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จึงได้มีการกำหนดมาตรการแนวทาง ปฏิบัติงานที่ชัดเจน วิธีการดำเนินการ ขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลาในการมีส่วนร่วมของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีกรอบแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วมการ วางแผน การดำเนินการ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์หรือการ แสดงความคิดเห็นตามแบบสอบถามมีการให้ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหา และนำข้อเสนอแนะปัญหาเพื่อนำมา ปรับปรุง พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562



(นายยงศักดิ์ เขาวนัฎมิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

**มาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3**

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ได้กำหนดเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของภาครัฐ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาจนเข้ารับการศึกษาตามวาระหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้หลักการจัดการศึกษาให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีการกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา โดยให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมหลาย ๆ ภาคส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตามนโยบายการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนการดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย จึงได้กำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน วิธีดำเนินการ ขั้นตอน กระบวนการ กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน มีระยะเวลาในการมีส่วนร่วมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีกรอบแนวทาง การเข้ามามีส่วนร่วม การวางแผนการดำเนินการ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ หรือการแสดงความคิดเห็นตามแบบสอบถามและการประชุม อบรม สัมมนา การประชาสัมพันธ์ ได้มีการให้ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหา และนำข้อเสนอแนะปัญหาามาปรับปรุงพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

2. ข้อมูลหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3	
สังกัด	สํักนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ	
สถานที่ตั้ง	99 หมู่ที่ 9 ตำบลท้อลําเจียก อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190	
โทรศัพท์	075-362701-6	โทรสาร 075-771298, 075-771299

3. การวางแผนมาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3

แนวทางการวางแผนมาตรการตามภารกิจ/ลักษณะงาน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนในการวางแผนเพื่อให้ทุกกลุ่มงานที่มีภารกิจงาน/ลักษณะงาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมรับผิดชอบ โดยมีกลุ่มส่งเสริมการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวม เรื่องสรุป รายงานผลการดำเนินงานที่ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3 โดยกำหนดให้มีแนวทางการดำเนินงานร่วมกันและให้ถือปฏิบัติโดยมีขั้นตอนให้ศึกษา ภารกิจงาน กำหนดมาตรการ กำหนดปฏิทินการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผล เป็นต้น จึงจำเป็นต้องมีมาตรการ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์และได้รับประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พร้อมทั้งเป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. คำจำกัดความ

“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ข้าราชการในสังกัด เด็กนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป

“การมีส่วนร่วม” หมายถึง การมีส่วนร่วมที่เป็นอิสระโดยความสมัครใจ ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมประเมิน และการให้ประชาชน กลุ่มชุมชนร่วมกันคิดและตัดสินใจกำหนดทิศทางการพัฒนาการดำรงชีวิต ร่วมปฏิบัติตามแผนของกลุ่มหรือของชุมชนและรับประโยชน์ร่วมกันโดยรัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุน

5. ขั้นตอนและมาตรการดำเนินการ

ขั้นตอน	มาตรการ
1. ศึกษาภารกิจงาน/ลักษณะงานของกลุ่ม	- ศึกษาภารกิจงาน/ลักษณะงาน ที่ต้องมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
2. กำหนดมาตรการหลัก	2.1 มีการบันทึกสั่งการจากผู้บริหาร ที่ให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ร่วมดำเนินการในภารกิจงานของ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 2.2 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการที่มีส่วนร่วม 2.3 มีการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจงาน/ลักษณะงาน ของทุกกลุ่มงาน

	<p>(ข้อ6) ตามข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าให้ดำเนินการอย่างไรบ้าง</p> <p>2.4 ให้ผู้รับผิดชอบ นำผลสรุปไปดำเนินการ ปรับปรุง,พัฒนา,แก้ไขให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ต่อไป</p> <p>2.5 เมื่อผู้รับผิดชอบ ปรับปรุง,พัฒนา,แก้ไข ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มีผลข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร</p> <p>2.6 มีการบันทึกเสนอ รายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะโดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้ให้ความเห็นชอบ</p> <p>2.7 มีการสรุปรายงานผลการเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละภาคกิจการภายในปีงบประมาณ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป</p>
3. กำหนดมาตรการเสริม	<p>3.1 กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน (ข้อ6) จะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีลักษณะเป็นสรุปรายงานผล รายงานการประชุม ภาพประกอบหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เหมาะสม - มีเนื้อหาแสดงถึงตัวอย่างการดำเนินงานตามที่ระบุไว้ในกรอบแนวทางและขั้นตอน
4. กำหนดมาตรการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	<p>4.1 ภารกิจงาน/ลักษณะงาน ต้องกำหนดการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน /ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานมี 3 แนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - แสดงความคิดเห็น ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 - ใช้แบบสอบถาม ส่งถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขั้นตอน	มาตรการ
	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุม/อบรม/สัมมนา/การประชุมพิจารณา การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย <p>4.2 มีการรายงานสรุปผล การเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละภารกิจงาน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและนำไปปรับปรุง, พัฒนา, แก้ไขให้ดีขึ้นมั่นคงยั่งยืนต่อไป</p>
5. กำหนดปฏิทินการกำกับติดตามผลการดำเนินการตามข้อคิด ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	<p>5.1 ปฏิทิน การติดตามผลการดำเนินการ ตามข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <ul style="list-style-type: none"> -ผู้รับผิดชอบของทุกกลุ่มงาน (ข้อ 6) ดำเนินการเสร็จส่งสรุปงานผลการดำเนินงานตามภารกิจงาน/ลักษณะงาน ภายในไตรมาสที่ 2 หรือภายในไตรมาสที่ 4 <p>5.2 ผลสำเร็จของการดำเนินงาน เป็นไปตามมาตรการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 สามารถรายงานตามข้อคำถาม การจัดเก็บข้อมูล เอกสารหลักฐานเป็นไปตามเงื่อนไขข้อ O34 และข้อ O43</p>

6. ภารกิจงาน/ลักษณะงาน ของกลุ่มงานทุกกลุ่ม ที่มีประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

กลุ่มงาน	ภารกิจงาน/ลักษณะงาน
1. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา	<ol style="list-style-type: none"> 1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสียดิจิทัลในสถานศึกษา 2. การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ 4. งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 5. การประสานงานการให้ทุนการศึกษา 6. งานแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. กลุ่มอำนวยการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. การประสานระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐหรือเอกชน 2. การประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 3. งานการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งเครือข่ายภายนอกและเครือข่ายภายในองค์กร 4. การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและภาระงาน 5. งานการเลือกตั้ง <p>- การสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา</p>
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	<ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. การประสานและติดตั้งระบบ Internet
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล	<ol style="list-style-type: none"> 1. การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
5. กลุ่มนโยบายและแผน	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี/แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2. งานจัดตั้ง รวม และเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. การเสนอจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ 4. การรับ โอน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 5. การขยายชั้นเรียน/เลิกขยายชั้นเรียน
กลุ่มงาน	ภารกิจงาน/ลักษณะงาน
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา	<ol style="list-style-type: none"> 1. การประสาน ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นในการจัดทำหลักสูตรและการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ การจัดห้องเรียนคุณภาพ เกณฑ์ประเมินต่าง ๆ 2. การจัดประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

	<p>ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)</p> <p>3. งานบริหารจัดการขยะของหน่วยงานและสถานศึกษา</p>
7. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์	-การประสานงานด้วยการเบิกจ่าย จัดหาจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	<ol style="list-style-type: none"> 1. การอบรม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
9. กลุ่มกฎหมายและคดี	<ul style="list-style-type: none"> - งานดำเนินการทางระเบียบวินัย กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานป้องกันการทุจริต
10. หน่วยตรวจสอบภายใน	-